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Fyrirspurn

til dómsmálaráðherra um umferð á Reykjanesbraut.

Frá Hjálmari Árnasyni.

Hefur orðið mælanleg breyting á umferðarhraða og tíðni umferðaróhappa á Reykjanes-
braut eftir að embætti sýslumanna í Hafnarfirði, Keflavík og á Keflavíkurflugvelli hófu
markvisst eftirlit á brautinni?

Skriflegt svar óskast.


